



# สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

f กรมส่งเสริมการเกษตร  
v กรมส่งเสริมการเกษตร  
x กรมส่งเสริมการเกษตร  
s ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร  
a agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 9 กันยายน 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เกษตรยั่งยืน	1	ผืนกัญปุ่นเดินหน้าเกษตรยั่งยืน	หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หยุดเผา	2	“ ธนาคารฟางข้าว ” ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร	เว็บไซต์ NBT Connex
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ภัยพิบัติ ด้านการเกษตร	3	เกษตรภูซางแจ้งแนวทางการช่วยเหลืออุทกภัยและการฟื้นฟูพืชหลังน้ำลด	เฟซบุ๊กพะเยาโพสต์

\*\*\*\*\*

 Max Size (Max-Size) Grayscale: 250,000 Ad Rate: 1,100	<b>Section:</b> First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ <b>วันที่:</b> จันทร์ 9 กันยายน 2567 <b>ปีที่:</b> 34 <b>ฉบับที่:</b> 12339	<b>หน้า:</b> 5 (จก1) <b>PRValue (x3):</b> 49,995	<b>คลิก:</b> ๗๖-๙๙
	<b>Col. Size:</b> 15.15 <b>Ad Value:</b> 16,665 <b>หัวข้อข่าว:</b> นวัตกรรมปั้นดินหน้าเกษตรกรยั่งยืน		

## นวัตกรปั้นดินหน้าเกษตรกรยั่งยืน

นายพิรพันธ์ กอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (กสอ.) เปิดเครือข่าย กสอ. นำคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้เกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2567 เชิญเยี่ยมชมการะ ผู้บริหารกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (MAFF) Dr. HAGIWARA Hideki รองอธิบดีกรมการส่งออกและกิจการต่างประเทศ ซึ่งทั้งสองมีชาติได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับโอกาสการพัฒนาเกษตรกรรมที่ได้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

ด้วยการใช้ประโยชน์จาก Smart Agriculture เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต การกำหนดมาตรฐานความมั่นคงอาหาร การกำหนดเขตส่งเสริมเกษตรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ซึ่งต้องปรับคณาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีหมุนเวียน และเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการออกแบบกลยุทธ์ ดังนี้ 1. การปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีการปลูกปลอ่อก้าวหรือในระยะ

2. การเปลี่ยนไปสู่การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช และ 3. การพัฒนาจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การเกษตรผสมผสานแบบแม่นยำ เพื่อสร้างการหมุนเวียนของธาตุอาหารน้ำและพลังงาน ตลอดจนการสร้างรายได้สุทธิที่เพียงพอต่อรายจ่ายครัวเรือนตลอดทั้งปี

## รายงานพิเศษ “ธนาคารฟางข้าว” ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

จากปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมาหลายปี กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้ทุกพื้นที่ดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน จังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการเผาในพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง “ธนาคารฟางข้าว” คือทางออกของเกษตรกร ซึ่งแนวทางจะเป็นอย่างไร ติดตามได้จากรายงานค่ะ

**นายชนัญญา สวนดอกไม้ ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ (ข้าว) ตำบลยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี** ได้รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ (ข้าว) ขึ้น บนพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 1,300 ไร่ มีสมาชิกทั้งสิ้น 87 ราย เพื่อมุ่งเน้นการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และได้จัดตั้งธนาคารฟางขึ้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยดำเนินโครงการมาตั้งแต่ ปี 2565

**ซึ่งการดำเนินงาน สมาชิกสามารถนำฟางมาฝากได้** โดยมีค่าบริการในการฝากฟาง ก้อนละ 14 บาท แต่หากสมาชิกมีรถนำฟางมาเองจะมีค่าบริการเพียงก้อนละ 10 บาท ส่วนช่องทางในการจำหน่ายฟางนั้นจะมีทั้งพ่อค้าคนกลางมารับและจำหน่ายผ่านทาง โซเชียลมีเดียของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้สมาชิกยังได้รับผลตอบแทนไม่น้อย กว่า 300 บาทต่อไร่ วัตถุประสงค์ในการทำธนาคารฟางก็เพื่อให้สมาชิกและเกษตรกร ได้รู้ถึงประโยชน์ของการหยุดเผาว่า นอกจากจะทำให้ดินดีขึ้น สิ่งแวดล้อมดีขึ้น อากาศดีขึ้น สุขภาพดีขึ้นแล้ว ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ถือเป็นหนึ่งในแรงจูงใจที่ เกษตรกรจะหยุดเผาในพื้นที่ทางการเกษตรไปได้ถึง 80%

**นายชญญ์ ยังได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำธนาคารฟางว่า** ได้มองลงไปถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนก่อน ว่าการเผาในพื้นที่ก่อให้เกิดมลภาวะ เกิดการพิพาทใน พื้นที่ และที่สำคัญที่สุดคือผิดกฎหมาย โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะลดการเผาในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด สร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรได้เห็นประโยชน์และคุณค่าจากการหยุดเผา สิ่ง ที่ทำให้ธนาคารฟางจะประสบความสำเร็จได้คือการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกร ในชุมชน ผ่านการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด ทั้งสำนักงานเกษตรอำเภอ เดิมบางนางบวชและสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีที่สนับสนุนและให้คำปรึกษา แนะนำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงเรียนเกษตรกรและการทำนาเปียกสลับแห้ง **อย่างไรก็ตาม แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง** ในเรื่องการจัดเก็บฟางในโกดังที่ มีอายุใช้งานนานเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ แต่ทางธนาคารฟางก็ พยายามจะจำหน่ายฟางออกไปให้ได้เร็วที่สุด รวมถึงนำผ้าใบมาคลุมในหน้าฝนเพื่อ ให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและมีการต่อยอดฟางข้าว มาทำเยื่อกระดาษจากฟาง ข้าวเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งอีกด้วย



พระยาโพสต์ PhayaoPost  
1 วัน · 🌐

...

เกษตรฯ ข้างแจ้งแนวทางการช่วยเหลือทกภัยและการฟื้นฟูพืชหลังน้ำลด

วันที่ 8 กันยายน 2567 นางสาวชุติมา อธิคมธร เกษตรอำเภอกุขช้าง ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมการประมงหมู่บ้านของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งคว้าว หมู่ 3 ตำบลทุ่งกล้วย ตำบลที่ว่าการอำเภอเมือง โดย นายสมชาย วงศ์จริยะ เกษม นายอำเภอกุขช้าง โดยเกษตรอำเภอกุขช้างแจ้งแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านพืช การฟื้นฟู พืชหลังน้ำลด ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากน้ำท่วมทำให้นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ได้รับความเสียหายในวงกว้างและกำลังอยู่ระหว่างการสำรวจข้อเท็จจริง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ชื่นชอบและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน แจ้งเดือนให้ระวังมีจลาชีพที่อ้างกรมส่งเสริม การเกษตรเพื่อหลอกลวงประชาชน.



👍 78

แชร์ 1 ครั้ง



แสดงความคิดเห็น



คัดลอก



แชร์